

Tưởng Niệm Ái Hữu Vincent Trần Văn Nam

Trần Đức Thuần

Tin anh Trần Văn Nam đột ngột qua đời ngày 24 tháng 2 năm 2023 tại San Jose, California đã gây một xúc động lớn đối với các Ái Hữu Công Chánh cả Bắc lẫn Nam California và cho những người đã từng quen biết anh.



Anh Chị Trần Văn Nam

Tôi có hân hạnh quen với anh Bác Sĩ Trần Văn Nam và phu nhân là chị Dược Sĩ Phạm Quý Hiền cuối thập niên 1980, trong thời gian tôi cư ngụ tại Bắc California. Trong suốt các thập niên 1990 và 2000 cư dân Việt Nam vào tuổi trung và cao niên thuộc vùng Vịnh Cựu Kim Sơn ít ai mà không biết tiếng B.S. Trần Văn Nam. Anh thường xuyên xuất hiện trong chương trình "Sức Khỏe Là Vàng" trên đài Truyền Hình Việt Nam tại San Jose. Chương trình này được sự bảo trợ bởi Đại Học Y Khoa UCSF và Santa Clara County Health Department.

Với văn phong thật giản dị, cách nói chuyện dí dỏm, đáng điệu bình dân, anh Trần Văn Nam đã gây được chú ý và đón nhận nhiệt tình của khán giả, cho nên có thể nói anh rất thành công với chương trình này. Đa phần người xem nhận xét: Rất nhiều người Việt Nam đã nghe theo lời khuyên của anh Nam mà bỏ thuốc lá, và sống lành mạnh đúng theo tiêu chuẩn sức khỏe tại Hoa Kỳ.

Anh Nam tuy không phải là dân Công Chánh, nhưng hầu hết các buổi họp mặt địa phương và nhất là các Đại Hội Công Chánh Toàn Thế Giới cả hai anh chị đều đến tham dự. Tính tình anh vui vẻ và xông xáo, không ai ngạc nhiên khi anh tự động lên khán đài để cùng song ca với một cô ca sĩ nổi tiếng. Bản nhạc thường được các anh chị em yêu cầu anh hát là bản "KHÔNG!" của Nguyễn Ánh 9. Ngày kỷ niệm thành hôn của hai anh chị, chúng tôi cũng được nghe anh trình bày rất đặc sắc bản "Rước Tình Về Với Quê Hương" để riêng tặng cho chị.



Với anh chị Nam, AH Nguyễn Thiệp (trái) và cố AH Nguyễn Xuân Hoàn (mặt) tại Đại Hội AHCC Toàn Cầu 2018

Một người bạn tâm giao của anh Nam khi nghe tin anh đột ngột qua đời cũng có nhận xét về anh như sau:

"Ông là Hội trưởng Hội Petrus Ký rất lâu đời. Hội nổi tiếng trong Ban chấp hành, có 8 người, ban bệ gì, cũng đều là Bác sĩ! Nên các cuộc Hội ngộ của Hội, vừa dùng bữa, vừa được nghe các bác sĩ thuyết trình về phương pháp giữ gìn sức khỏe!

Ông chuyên về y khoa phòng ngừa, phải nói là ở Mỹ mới có chuyện này. Các nước khác, sinh bệnh gần chết, còn không có tiền chữa, nói gì chuyện phòng ngừa, khi bệnh chưa phát sinh!



Tang Lễ anh Trần Văn Nam

Chính vì chuyên môn này, ông rất gần gũi với cộng đồng bao nhiêu năm nay, in sách bảo vệ sức khỏe, phát khắp nơi, dạy các lớp cai ma túy, rượu, thuốc lá, giúp quý phụ nữ có bầu, tập phương pháp "đề không đau!" và cách nuôi nấng trẻ em. Học xong, đã miễn phí, còn tặng đủ mọi thứ quà! (quỹ của chính phủ mà!)

Tính Ông hiền hòa, bình dân, vui vẻ, hình dáng phúc hậu như Ông Địa, luôn luôn có nụ cười trên môi, ăn nói lưu loát, nên rất được nhiều người thương mến.

Riêng Quý Anh Em trong Văn Thơ Lạc Việt, mà Ông là thành viên trong ban cố vấn, thật bàng hoàng xúc động, vì mới tổ chức cho Ông một Tiệc Mừng Sinh Nhật tại Nhà hàng Cao Nguyên vừa mới đây, rất vui vẻ cười giỡn,

Ông còn hứng thú nhâm nhi ly rượu! Giờ thì không còn nữa!"



AHCC Bắc Cali đến chia buồn và đưa tiễn anh Trần Văn Nam

Xin vĩnh biệt anh Trần Văn Nam, khi sống anh thật an bình, khi ra đi anh đã thật thanh thản. Giờ này chắc anh đã về chốn nghỉ ngơi và được hưởng "Nhan Thánh Chúa".

Amen



THÀNH KÍNH PHÂN ƯU